



ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ศาลากลางจังหวัด ถนนพิชิตบำรุงอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทร.0-7364-2626 โทรสาร0-7364-2627

www.province.prd.go.th/narathiwat , e-mail: prnarathiwat@prd.go.th

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและวัตถุอันตรายจังหวัดนราธิวาสร่วมกับอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย



เมื่อเวลา 09.30 น. (19 พ.ค. 53) นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและวัตถุอันตรายจังหวัดนราธิวาสร่วมกับอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมชลธาราเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมาหะมะฟีสกรี วาแม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส พันโทองอาจ มีชัย ผู้แทนสำนักงานประสานงาน

ชายแดนไทย-มาเลเซีย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร-ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สำหรับการประชุมการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
และวัตถุอันตรายฯ นั้นเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเข้าระงับเหตุฉุกเฉินจาก
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทาง
ในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซีย ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยบริเวณพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยมีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์ และอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายไทยและมาเลเซีย

ทั้งนี้ โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและวัตถุอันตรายฯ เป็นไปตาม
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน
ตามข้อที่ 1.6 การอำนวยความสะดวกในการดำเนินมาตรการ และการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
โดยจัดดำเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553
บริเวณตลาดนัดตาบา เขตเทศบาลเมืองตากใบ ตัดพรหมแดนอำเภอตุ้มปัด รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

รอฮีม /ข่าว
ส.ปชส.นราธิวาส

19พ.ค.53